

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหา

บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันทางการเงินที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้น ให้รับบทบาทเป็นธนาคารพัฒนาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในภาคเอกชน มีหน้าที่จัดหาเงินทุนทั้งระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศที่มีขนาดกลางขึ้นไป เพื่อเป็นการเร่งให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอัตราที่รวดเร็วขึ้น

สืบเนื่องมาจากความต้องการและเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ บริษัทจึงต้องทำหน้าที่สร้างและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ที่ล้มเหลวแต่ขาดเงินทุน รวมทั้งการพยายามส่งเสริมให้เกิดโครงการอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง แต่อาจหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ลำบาก โครงการดังกล่าวมาจะเป็นโครงการที่ไม่น่าสนใจสำหรับสถาบันการเงินอื่น เนื่องจากผลงานที่ยังไม่ปรากฏชัดและความน่าเชื่อถือทางเครดิตยังเป็นที่ยังสงสัยอยู่ และจากลักษณะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทจะต้องบริหารจัดการโครงการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ บริษัทจึงมีหลักการและแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่แตกต่างจากหลักการและแนวทางปฏิบัติทั่วไปตามปกติ และจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่มีลักษณะเด่นชัดทางด้านสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศมากกว่าการแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากการให้กู้ยืม และประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานมากกว่า 20 ปี ของบริษัท เป็นสิ่งที่น่าสนใจควรแก่การศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและความรู้ในการปฏิบัติจริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ จึง เพื่อที่จะทำการศึกษาค้นคว้าถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนหลักสอง

ขั้นตอน คือขั้นการวิเคราะห์โครงการ และขั้นการติดตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ นอกจากนี้แล้ว ยังจะศึกษาถึงปัญหาที่มักเกิดแก่กิจการอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะ รวมทั้งลักษณะและบทบาทของสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่ให้สินเชื่อแก่โครงการอุตสาหกรรมนี้ที่ เรียกว่าธนาคารพัฒนาด้วย

ขอบเขตการวิจัยและวิธีดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาถึงหลักและวิธีปฏิบัติจริงของบริษัทในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณารับโครงการ การศึกษาวิเคราะห์โครงการ จนกระทั่งการติดตามผลของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท โดยจะวิเคราะห์ถึงหลักเหตุผลที่ทำให้เกิดหลักและวิธีการปฏิบัติที่เป็นอยู่ และสรุปรวบรวมเป็นแนวความคิดและหลักการ โดยทั่วไปตามเชิงวิชาการ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย จะได้จากหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท รายงานวิเคราะห์โครงการ รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุมัติ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประวัติของลูกค้านิติบุคคลในแต่ละอุตสาหกรรมที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งศึกษาจากเอกสารประกอบทางวิชาการตามโครงการการอบรมด้านการธนาคารพัฒนา

ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาถึงปัญหาของธุรกิจอุตสาหกรรม จะศึกษาจากโครงการที่บริษัทได้ให้การอุปการะและมีปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะที่มีการลงทุนตามโครงการ และ/หรือ ในระยะที่ดำเนินงานแล้ว และสรุปรวบรวมถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ จะกล่าวถึงลักษณะของธนาคารพัฒนาและบริษัทรวมทั้งบทบาทและความสำคัญของบริษัทในฐานะเป็นธนาคารพัฒนาของประเทศ เพื่อเป็นการแนะนำสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในลักษณะนี้ด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

งานวิจัยนี้ จึง เป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการศึกษาด้านการให้สินเชื่ออุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ และเนื่องจากการพิจารณาให้สินเชื่อดังกล่าวนี้ต้องอาศัยทั้งความชำนาญ

และความรู้วิชาการชั้นสูง การศึกษาและประมวลหลักการ แนวความคิดทางวิชาการประกอบ
กับประสบการณ์จริงที่ผ่านมา เป็นระยะเวลายาวนานพอควร และพัฒนาจนกลายเป็นหลักปฏิบัติ
ที่เหมาะสมนั้น จะให้แนวทางและแนวความคิดที่มีคุณค่าสูง

ประโยชน์สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ การศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่มักเกิดแก่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมของไทยนั้น จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันหรือระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดปัญหา โดย
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการราย-
ใหม่ที่มีความรู้ แต่ขาดประสบการณ์

การแนะนำถึงลักษณะ บทบาท และความสำคัญของธนาคารพัฒนา โดยเฉพาะบริษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวที่ดีและสำคัญของผู้ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันนี้ และอาจกระตุ้นให้มีผู้เข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเป็นเป้าหมายหลักของธนาคารพัฒนา